

MATICRON INFORMATION CENTER	Subject Heading :	75 101.1.1
Date : 29 ต.ค. 2543	Page : 34	Source : เดลินิวส์ No :
Keyword		43341535

ย้อนอดีต 100 ปีสมเด็จพระเจ้า... 34 เฝ้ามองคนกรุงร่วมรำลึกครั้งยิ่งใหญ่

21 ต.ค.นี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยราชการต่าง ๆ จัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานฯ พร้อมกับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้การจัดงานอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

กทม. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ "สัปดาห์ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า" ระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค. โดยมีสำนักสวัสดิการสังคม เป็นแม่ข่ายหลัก การจัดงานร่วมกับ สำนักงานเขตต่าง ๆ สำนักแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิฯ เทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมที่สำคัญเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. เป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณ 2 ซ้ำงถนนวิภาวดีรังสิต เป็นไม้ยืนต้นประเภทประดู่ ตะแบก ฯลฯ รวม 4,200 ต้น โดยมีนายสมภัทร สุนทรเวช ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการปลูก เหตุที่ปลูกต้นไม้ 2 ฟังถนนฝั่งละ 2,100 ต้น มาจากจำนวนพระชนมายุ 100 ปี คู่กับ 21 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพและเน้นว่าปลูกระยะทาง 21 กิโลเมตร



สำหรับกิจกรรมในวันที่ 19 ต.ค. ใช้สถานที่สวนรถไฟจัดกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป มีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาล มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำตัดผม เสริมสวย ฟิกอซาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 50 เขต มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยาก



ไร้และขาดแคลน ตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งมีการแสดงบนเวที การละเล่นของไทย เช่น ชีมน้ำเต้านกล้วย มอญซ่อนผ้า การจัดแข่งขันกีฬาไทย เช่น ตะกร้อ หมากรุก และการแข่งขันเปตอง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประกวดภาพป๊อกรอสติตซ์ ส่วนกิจกรรมที่มีทุกวัน คือ

หน่วย เยี่ยมพระราชทานเคลื่อนที่



การออกหน่วยเคลื่อนที่
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ให้บริการตามชุมชน
ต่าง ๆ มีทั้งรถทันตกรรม
เคลื่อนที่ รถสวัสดิการ
เคลื่อนที่และรถห้องสมุด
เคลื่อนที่ มีกิจกรรมพิเศษ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ กทม. ร่วมกับมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการจักรยาม
เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ซึ่งเปิดงานเมื่อวันที่
7 ต.ค. ที่ผ่านมา กิจกรรมมีถึงวันที่ 20 ต.ค. โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงจักรยามเป็นประธานในพิธีส่งขบวนจักรยามฯ
นอกจากนี้กิจกรรมที่จะขาดไม่ได้ คือโครงการทำ
ขาเทียมให้ผู้พิการซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทรง
ห่วงใยพสกนิกรผู้ด้อยโอกาสและยากไร้โดยไม่เลือก
เชื้อชาติศาสนา ให้เขาเหล่านั้นใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข โดยโครงการนี้ กทม. ร่วมกับมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคม
งานนี้ไม่มีพิธีมากมาย
เมื่อผู้พิการเดินทางไปถึง
ก็วัดขนาด ทำเท้า 3 วัน
ก็ใช้ได้ หรือถ้าของเดิมชำรุดก็ทำให้ใหม่ ที่ผ่านมามี
มูลนิธิสามารถทำขาเทียมไปแล้ว 8,938 ขา ถ้าพลาด
จากช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถประสานไปยังโรง
พยาบาลทั้ง 7 แห่งของกทม. เพื่อติดต่อขอทำก็ได้ งาน
นี้ผู้ที่สนใจจะสมทบทุนจัดทำขาเทียมทางมูลนิธิก็
ไม่ขัดข้อง

และอีกสถานที่หนึ่งที่จะ “ย้อนอดีต
ร้อยปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา” สัมผัสบรรยากาศ
เก่า ๆ เกือบ 100 ปี. ที่ผ่านมาที่บ้านเดิมสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ โดยทางเขตคลองสานร่วมกับ
สำนักงานเขตย่านฝั่งธนบุรี ใช้สถานที่อุทยานสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค. โดยกิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. มีพิธีถวายราชสักการะ ทำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้บริการ

ด้านสาธารณสุข มีนิทรรศการย้อนอดีตบางกอก
รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบางกอก โดยมีกษัตริย์จาก
สถาบันต่าง ๆ ให้ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในจุดนี้จะ
เป็นการย้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณเมื่อพระชนมายุ 7-
10 ชันษา วันที่ 22 ต.ค. มีการจำลองสภาพตลาด
เก่าพื้นบ้าน การประกวดภาพวาด การเล่าเรื่องบันเทิง
ไทยในอดีต วันที่ 23 ต.ค. ชมการแสดงศิลปะ
ป้องกันตัวจากสำนักดาบพุทธไสยาจารย์ และตลอดทั้ง
3 วัน มีการแสดงต่าง ๆ ให้ชมมากมาย

กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่จัดขึ้นเพื่อ
คนกรุงได้รำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ชาวไทย แม้พระวิญญูญาณของท่านจะไปสู่สวรรคต
แต่ความทรงจำและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
หาเลือนรางไม่.

ประชาสัมพันธ์ กทม./ข้อมูล
คนฤดี วงษ์เคี่ยม/รายงาน